

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn tuyên truyền một số
nội dung, nhiệm vụ trọng tâm
trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung như sau:

I. Các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí thường trú tại địa phương

1. Phối hợp với Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể người dân trên địa bàn biết, thực hiện (*Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh*).

2. Phối hợp với Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện chủ trương phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tạo sinh thái để phát triển dược liệu dưới tán rừng

Tuyên truyền, vận động Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu để người dân hiểu, hưởng ứng và tích cực tham gia (*Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh*).

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm; truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm (*Kế hoạch 841/KH-UBND ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh*)

3. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật về quản lý hành lang ATĐB khác (*Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh*).

4. Phối hợp với sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân. Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đưa tin, phản ảnh liên quan đến thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, nguồn nhân lực tại các bệnh viện bảo đảm tính chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, phù hợp, hiệu quả (*Văn bản số 675/UBND-KGVX ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh*).

Tuyên truyền về dịch bệnh Mác-bớt (Marburg) để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Mác-bớt (Marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bớt (Marburg) gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả (*Rousettus aegyptiacus*), bệnh có thể lây truyền từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch...) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc/ chết do vi rút Mác-bớt. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%), bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của nước ta (*Văn bản số 785/UBND-KGVX ngày 22/03/2023 của UBND tỉnh*).

Tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân (*Văn bản 790/UBND-KGVX ngày 23/03/2023 của UBND tỉnh*).

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD); chú trọng tuyên truyền vào giờ cao điểm tình hình dịch bệnh tại địa phương, các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động phòng, chống và đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh SXHD.

Tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXHD tại các cơ sở giáo dục (*Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 13/03/2023 của UBND tỉnh*).

5. Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn; các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông và trên không gian mạng (*Kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 13/03/2023 của UBND tỉnh*).

6. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền minh bạch, công khai các bước thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, như: kết quả xác minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; nghiên cứu cơ chế công khai danh sách các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sở theo dõi riêng.

Tuyên truyền cho các sở, ban ngành, địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thi hành án dân sự (THADS); tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành các bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về thi hành các bản án, quyết định kinh doanh thương mại (KDTM) dành cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đội ngũ luật sư... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS nói chung, công tác thi hành án KDTM nói riêng (*Kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh*).

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn (AT), vệ sinh lao động (VSLĐ); phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tăng cường các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình AT, VSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động khi tham

gia bảo hiểm TNLĐ, BNN; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ; phê bình những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản (*Kế hoạch số 801/KH-BCĐ ngày 24/03/2023 của UBND tỉnh*).

Tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; tích cực lên án, đấu tranh chống tư tưởng trọng nam, khinh nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ và các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (*Chương trình số 661/CTr-BVSTBCPN ngày 13/03/2023 của UBND tỉnh*)

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng phát triển thị trường lao động; chủ động có giải pháp hiệu quả để đảm bảo và phát triển thị trường lao động bền vững đồng thời nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các chủ thể tham gia thị trường lao động; đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động... (*Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh*)

8. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền hiệu quả Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 84-KH/TU và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Chính quyền, là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” để ngày càng nhân rộng tấm gương về lòng nhân ái, việc làm nhân đạo trong cộng đồng (*Văn bản số 706/UBND-KGVX ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh*)

9. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện thành phố và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, pháp luật về hóa đơn, trong đó chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện văn minh thương mại (mua bán hàng hóa có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao uy tín của cơ sở kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền chính sách hóa đơn điện tử kết hợp thông tin chương trình “Hóa đơn may mắn” để có tác dụng lan tỏa trong Nhân dân về lợi ích trong chính sách hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người bán và người mua.

(Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/03/2023 của UBND tỉnh)

II. UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

III. Các sở, ngành và các địa phương: theo chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch nêu trên triển khai trên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử đang quản lý.

Đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông, các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở, ngành: Y tế; TN&MT; NN&PTNT; GTVT; Tư pháp; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh; Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT-TT (đăng TTTĐT);
- Lưu: VT, P.TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Thoan